

## แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “แยกขยะ” ในมือคุณ มอบรอยยิ้มให้ชุมชน  
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ) ชมรมเยาวชนโคกพะยอมรักษ์สันติ มีความประสงค์ จะจัดทำ  
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “แยกขยะ” ในมือคุณ มอบรอยยิ้มให้ชุมชน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยขอรับการ  
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมี  
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ ๑ : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)  
หลักการและเหตุผล

จากการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในหมู่บ้านโคกพะยอม ตำบลโคกเคียน พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ขยะมูลฝอยที่  
รถเก็บขนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนไปเททิ้งยังบ่อขยะเพื่อกำจัดนั้นได้แก่ ขยะที่เป็นถุงพลาสติกจำนวนมาก  
ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายและขยะทั่วไป ซึ่งหากมีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางจากแหล่งกำเนิดจะสามารถลด  
ปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัดลงได้ ชมรมเยาวชนโคกพะยอมรักษ์สันติ จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งส่งผล  
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก จึงได้จัดให้มีโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในยุทธศาสตร์ด้านการ  
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนหมู่บ้านโคกพะยอมให้มี  
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ปริมาณขยะมูลฝอยในหมู่บ้านโคกพะยอม เกิดจากพฤติกรรมการใช้วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่มีการ  
เลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการคำนึงถึงผลกระทบอันอาจเกิดการใช้วัสดุเครื่องใช้ฝอยในครัวเรือนที่  
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาวะภูมิอากาศ หรือ สิ่งแวดล้อม ฉะนั้นการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ  
ประชาชน ให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือน การให้สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ จะทำให้ประชาชนตระหนัก  
และเข้าใจสภาพปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น มีความสนใจและใส่ใจในการปฏิบัติตาม จำเป็นต้องมีการปฏิบัติอย่าง  
สม่ำเสมอในรูปแบบที่แตกต่างกันไป โดยจะต้องพิจารณาเนื้อหาและสื่อที่จะใช้ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเวลาที่  
เหมาะสม ซึ่งการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะนอกจากสามารถลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิดลงได้แล้ว ยังเป็นการสร้าง  
รายได้จากการคัดแยกของเพื่อนำไปขายได้อีกด้วย

การรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชนให้มีความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม เป็น  
กลวิธีอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญที่จะทำให้เกิดจิตสำนึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม จนสามารถเป็น  
ตัวอย่างแก่คนในชุมชนได้ ซึ่งหากทุกองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยร่วมกับหน่วยงานของของรัฐ  
โดยหาแนวทางแก้ไข กลวิธีที่จะใช้เพื่อให้เกิดผลเป็นที่น่าพอใจก็จะทำให้ประสบผลสำเร็จและการดำเนินงานโดยอาศัยราง  
สร้างที่มีอยู่เดิมในชุมชนทำให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นด้วย

### ๑. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ มีความตระหนักการคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง
๒. ได้รู้วิธีการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนลดใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔. เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการทิ้งขยะมูลฝอย